

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมนามัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. กล่าวขอบคุณคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี ๖๒ “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” พร้อมทั้งกำหนดให้พื้นที่ที่มีแผนการทำงานพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนฯ อย่างชัดเจน ๒. เพิ่มวาระการนำเสนองานด้าน Service Excellence ของ ศอ. ในการประชุมกรม อ.	รับทราบ มอบ ศอ. เวียนนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ Service Excellence ในการประชุมกรม อ. ครั้งต่อไป
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ นำเสนอภาพรวมผลการเบิกจ่ายเดือน พ.ค.๖๒ เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๗๕ ผลร้อยละ ๖๖.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย, ภาพรวม ๔ งบรายจ่าย ตามเป้าหมายรวม ๑๗ หน่วยงาน ข้อมูล ณ ๓๑ พ.ค.๖๒ ทั้งนี้ เดือน ก.ค. ๖๒ จะทำการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ๓.๒ นำเสนอความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการกรมฯ ปี ๖๒ ได้แก่ จำนวนผู้ลงทะเบียน ๙๑๓ คน, กำหนดการ, ห้องที่ใช้ประชุม, เนื้อหาวิทยากร, แผนผังการจัดนิทรรศการ, เวที, ชุมถ่ายรูป/ชุมทางเข้า, บอร์ดต่างๆ และแบบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผลงานวิชาการผ่านการคัดเลือก ๒๖๒ ผลงาน รวมทั้งได้จัดเตรียมที่พัก อาหาร/เครื่องดื่ม และ ยานพาหนะไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	รับทราบ มอบทุกหน่วยงาน ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งคืน รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒. หน่วยงานที่มีการก่อสร้างให้เร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง รับทราบ มอบ สส. พิจารณาผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ ๓ ให้ชัดเจนขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นบุคคลภายนอกกรม อ. มีจำนวนเท่าไร
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	๕.๑ นำเสนอและเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน” วันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งนำเสนอร่างกำหนดการ ๕.๒ นำเสนอและเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๖๒ “อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน” วันที่ ๑-๒ ก.ค.๖๒ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พร้อมทั้งนำเสนอวัตถุประสงค์ กำหนดการ ระยะเวลา กิจกรรม และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕.๓ นำเสนอผลการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่กรม อ. ปี ๖๐-๖๒ มีจำนวนผู้ตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปี เฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ คน/ปี และปี ๖๒ ส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย ร้อยละ๔๑.๖๖ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ ทั้งนี้ สส. นำเสนอเพิ่มเติมเรื่อง แนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรม อ. Cluster วิทยากร	รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการดังนี้ ๑. สก. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์เมนูอาหารใช้เกลือเสริม ไอโอดีน ของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ๒. ศอ. รายงานข้อมูลที่สมาคมสันนิบาตฯ เข้าไปเก็บข้อมูล ส่งกลับมาที่กรม อ. เพื่อเสนอคณะกรรมการ และกราบบังคมทูลฯ ต่อไป รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการดังนี้ ๑. การจัดประชุมวิชาการกรม อ. ปีถัดไปควรจัดให้เร็วขึ้นก่อนการจัดงาน สิ่งแวดล้อมไทย เดือน ก.ค.๖๒ เพื่อป้องกันปัญหาแย่งพื้นที่สื่อ ๒. มอบ สว. ดึงผู้ส่งผลงานเข้าประกวด Clip เข้าเป็นเครือข่าย HL และ ตั้งเป้าหมายจำนวนผู้ส่งผลงานฯ ปี ๖๓ ให้มากกว่าปีเดิม ๓. ศอ. เชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ๔ ก.ค.๖๒ เพื่อให้เกิดกระแสทั่วประเทศ รับทราบ มอบ สส. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพของกรม อ. รวบรวมข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และวางแผน ในการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ Happinometer กรม อ.ต่อไป

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอภิตี และองค์ประชุม
	<p>๕.๔ นำเสนอภาพรวมโครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ ระยะเวลา ดำเนินงาน, แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม, ระบบการเก็บข้อมูลและแสดงผล, การสนับสนุน จากกรม อ., การบูรณาการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค และความร่วมมือการจัดกิจกรรมฯ โดย ศอ.ที่ ๑-๑๒ กลุ่ม รพ. สมเด็จพระยุพราช และ สสจ.</p>	<p>รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ศอ. รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมในพื้นที่ รวมทั้งประสานนำโครงการ ฯ เข้าร่วมกับกิจกรรมของพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถถ่ายรูปออกกายส่งผ่าน Application ได้</p> <p>๒. กกส. เพิ่มรายละเอียดกำหนดการ พิธีการ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p>
	<p>๕.๕ นำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภาวะโลหิตจางเด็กปฐมวัยไทย ในเขตสุขภาพ ที่ ๖ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. จำนวน ๗ ล้านบาท ในปี ๖๑ เพื่อดำเนินการ จำยำน้ำเสริมธาตุเหล็กให้กับเด็กอายุ ๖ เดือน-๕ปี ซึ่งพบว่าส่งผลให้ภาวะซีดมีปริมาณ ลดลงในเขตสุขภาพที่ ๖</p>	<p>รับทราบ และมีข้อเสนอแนะ/มอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. มอบ กผ. นำเข้าที่ประชุม TBM</p> <p>๒. กรม อ. ควรดำเนินการจัดการเชิงระบบ โดยการนำสิทธิประโยชน์ เชื่อมโยงกับ Well Child และทุกกลุ่มวัย</p>
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	<p>๖.๑ นำเสนอ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔</p> <p>๖.๒ ขอความร่วมมือ Cluster ส่งคนเข้าร่วมนิเทศงานกรม อ. ประจำปี ๖๒ เนื่องจาก บาง Cluster ไม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนิเทศงาน</p> <p>๖.๓ ประชาสัมพันธ์สัปดาห์วันรณรงค์คัดกรองเด็กปฐมวัย วันที่ ๘-๑๒ ก.ค.๖๒ และได้ จัดส่งคู่มือการจัดรณรงค์ฯ ให้ ศอ.แล้ว รวมทั้งจะมีการจัดประชุมชี้แจง Teleconference ให้กับ สสจ.วันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ และแถลงข่าว วันที่ ๒ ก.ค.๖๒ ณ รพ.ศิริราช เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยมีเครือข่าย ๗ ภาคส่วน</p> <p>๖.๔ หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ต้องใช้สมุด สัมภาษณ์การขึ้นทะเบียน พร้อมทั้งให้ ศอ. สื่อสารกับพื้นที่ เพื่ออนุโลมให้มารดาที่ไม่มี สมุดสัมภาษณ์ และขึ้นทะเบียนมารดาเพื่อให้อยู่ในระบบ</p> <p>๖.๕ มารดาตายเดือน พ.ค.๖๒ ลดลงเหลือ ๒ คน ให้เน้นด้านการบริการ ควบคู่กับ “โรงพยาบาลลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” ใน รพ.ชุมชน และให้ ศอ. คัดเลือก รพ.ชุมชน ๑ แห่ง/จังหวัด เป็นต้นแบบดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านการบริการ ทั้งนี้ ให้ขยายผลไปยัง MCH Board และ สสจ.ต่อไป</p> <p>๖.๖ ขอความร่วมมือ ศอ. เข้าร่วมบริหารการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พขอ. และส่ง นักวิชาการเข้าร่วมเป็นวิทยากร สำหรับการกำหนดตำแหน่ง ขพ. ได้ผ่านการพิจารณาจาก กรรมการระดับสูง สามารถดำเนินการตามแผนงาน และให้ ศอ. เขียนค่างาน เพื่อนำเข้า อภพ.กระทรวงฯ ในเดือน ก.ค.๖๒ และดำเนินการสรรหาต่อไป</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบ ศอ. สื่อสารกับพื้นที่ เพื่ออนุโลมให้มารดาที่ไม่มีสมุดสัมภาษณ์ ในการขอรับเงินอุดหนุนฯ และขึ้นทะเบียนมารดาให้อยู่ในระบบ</p> <p>รับทราบ มอบ ศอ. คัดเลือก รพ.ชุมชน ๑ แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการ ดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านการบริการ</p> <p>รับทราบ เสนอให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง ของ ศอ. ต้องมี ความชัดเจน และเป็นรูปแบบเดียวกัน</p>